



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ตามประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบแข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๐๑	๖๖๑๐๔๐๕๕	นางสาวฉัตรแก้ว บรรรเจ็ด
๐๒	๖๖๑๐๔๐๕๘	นางสาวศศิลา โพธิรัตน์

๒. กำหนดวัน...

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วัน และเวลา	สถานที่สอบ	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน ฯ
วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ - รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - สอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	- ห้องประชุมสุรัฐ ศิลปอนันต์ ชั้น ๗ อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงาน ก.ค.ศ. - ห้องประชุมจุไร ลียากาศ ชั้น ๖ อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงาน ก.ค.ศ.	๐๑ - ๐๒

๓. สำนักงาน ก.ค.ศ. จะใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางจิรนันท์ เพ็งทอน)
รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาราชการแทน
เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ